

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 29 มีนาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ภัยแล้งฉุด'จีดีพี'เกษตรหดตัว2.1สศก.มั่นใจทั้งปีจะต้องเป็นบวก	แนวหน้า
2. สศก.ชี้ภัยแล้งฉุดจีดีพีเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 2.1	ไทยโพสต์
3. ภาพข่าว: 37 ปี สศก.	แนวหน้า
4. วิฤติแล้งลาม22จ.! เผ่าระวัง10เขื่อนใหญ่	ไทยโพสต์
5. 'อาคมโต้ปป.ยื้อสร้างไฮสปีด'กรณี'ยื่น'บิกตู'ทบทวนใหม่-หวั่นขาดทุนบาน	ข่าวสด
6. ทำเนียบตั้งเป้า-ประหยัดน้ำ 10%	ข่าวสด
7. As worst drought in 50 years drags on, govt looks to water conservation, Songkran limits	The nation
8. รัฐตั้งเป้าลดใช้น้ำครัวเรือน20%	กรุงเทพธุรกิจ
9. 'แล้ง'ลาม22จังหวัดแก้งเผาป่าล่า'กระทิง'ทำเขาใหญ่หวัดรอด	แนวหน้า
10. บิ๊กฉัตรขอย่างกังวลสงกรานต์ข้อมูลชัดสาดน้ำเปลืองไม่มาก	มติชน



ภัยแล้งจุด'จีดีพี'เกษตรหดตัว2.1 สศก.มั่นใจทั้งปีจะต้องเป็นบวก

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดลดลง และทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ของปี 2559 หดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาพืชร้อยละ 3.2 พืชที่มีผลผลิตลดลง คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สาขาประมงร้อยละ 0.8 เนื่องจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) สาขาบริการทางการเกษตรร้อยละ 2.7 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์

ขยายตัวร้อยละ 2.0 เพราะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ และมีปริมาณมากกว่าปี 2558 จึงคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมทั้งปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 โดยสาขาพืชขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมงร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตรร้อยละ 0.3-1.3 สาขาปศุสัตว์ร้อยละ 2.3-3.3 แต่ทั้งนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำ การผลิตสินค้าเกษตร และภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมีผลกระทบอย่างใกล้ชิดต่อไป

สศก.ชี้ภัยแล้งจุดจี้พีเคเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 2.1 แต่คาดทั้งปีจะกระเตื้องขึ้นเป็นบวก 1.8-2.8

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดลดลง เมื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ของปี 59 จึงหดตัว ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาพืช หดตัวร้อยละ 3.2 พืชที่มีผลผลิตลดลง คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สาขาประมง หดตัวร้อยละ 0.8 เนื่องจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ที่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดทำประมง และจอดเทียบท่า สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง การใช้บริการจ้างเตรียมดิน หรือเกี่ยวนวดข้าวลดลงตามไปด้วย ขณะที่สาขาปศุสัตว์มีการขยายตัวร้อยละ 2.0 เพราะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและความต้องการของตลาดยังคงขยายตัว

ส่วนสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตไม่ยุคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ และมีปริมาณมากกว่าปี 58 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีคาดว่า จะสามารถปลูกได้ตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปี รวมทั้งผลผลิตตัวอื่นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ฉะนั้น คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2, 3, 4 จะมีการขยายตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมทั้งปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 ทั้งนี้ คาดว่าสาขาพืชจะขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.3-3.3 แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 29 มีนาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12761

Col.Inch: 13.21

Ad Value: 11,889

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 35,667

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: 37 ปี สศก.



37 ปี สศก. : นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำคณะผู้บริหารแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2559 เมื่อเร็วๆ นี้

วิกฤติแล้งลาม22จ.! ฝ่ียระวัง10เขื่อนใหญ่

ไทยโพสต์ • นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ มีจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 22 จังหวัด 97 อำเภอ 421 ตำบล 3,411 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ น่าน และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท และสระบุรี ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี และตราด

ทางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำ และการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง

โดย พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า รัฐบาลได้บูรณาการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งอย่างดีที่สุดในทุกวิถีทาง ยืนยันว่าน้ำอุปโภคบริโภคมีเพียงพอถึงเดือน ก.ค. แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนประหยัดการใช้น้ำในครัวเรือนลง อย่างน้อย 20% ล่าสุดพบว่ามี 10 เขื่อน

ใหญ่ที่ต้องฝ่ียระวัง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนแม่งัด เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนคลองลี้ด เขื่อนบางพระ เขื่อนกระเสียว เขื่อนลำปาว เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนแม่งวง และเขื่อนลำพระเพลิง จึงสั่งการให้ปรับแผนการส่งน้ำ การผันน้ำจากเขื่อนอื่นมาเติม และการนำน้ำกันเขื่อนมาใช้ เช่น เขื่อน อุบลรัตน์

สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น ปัจจุบันมีประปาสาขาที่ฝ่ียระวัง จำนวน 25 สาขา แบ่งเป็น จ่ายน้ำเป็นเวลา แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 3 แห่ง ลดแรงดัน สดอัตรจ่าย จำนวน 17 แห่ง และในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกฉ่ำ จำนวน 5 แห่ง มีมาตรการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้ว 2,687 บ่อ รวมทั้งมีการช่วยเหลือด้วยการแจกจ่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 27 มี.ค.59 จากทุกหน่วยงาน แบ่งเป็นรถน้ำ รวม 546.07 ล้านลิตร สูบน้ำ 108.89 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 11 เม.ย. 59 มีแนวโน้มที่ฝนจะตกครอบคลุมประเทศไทย หากเป็นไปตามที่คาดไว้คือฝนมาเร็ว ซึ่งถือว่าโชคดี

ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง นับตั้งแต่เดือน ต.ค.58 ถึงปัจจุบัน พบว่า มีพื้นที่เสียหาย 1.65 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 996,525.52 ตัน มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 7,092.17 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ใช้จ่ายงบเชิงป้องกันหรือยับยั้ง รวมกรอบวงเงินทั้งสิ้น 125.26 ล้านบาท.

'อาคาร'โต้ปปชป.ยื้อสร้างไฮสปีด 'กรณี'ยื่น'บิกตู'ทบทวนใหม่-หวั่นขาดทุนบาน

'อาคาร' ยันไทยสร้างไฮสปีดทอม.-โคราชได้แน่ โดยไม่มีปัญหาหนี้สินเพราะใช้วิธีทยอยกู้ หลังปปช.ยื่นหนังสือถึง 'บิกตู' ให้รัฐทบทวน ชี้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอนาคตอาจต้องใช้ภาษีมาลุ่มการขาดทุน ก.เกษตรฯ ยังหวั่นล้มดีลรถไฟกระทบแผนขายยางให้จีน

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง พร้อมด้วยนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. และนายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตร.ส.ส.กทม. เป็นตัวแทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาแผนการลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

นายกรณ์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการลงทุนรถไฟความเร็วสูงมาโดยตลอด แต่การที่ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และปรับเส้นทางจากเดิมกรุงเทพฯ-หนองคาย เหลือเพียง นครราชสีมา มองว่าอาจซ้ำซ้อนกับโครงการรถไฟทางคู่ ทั้งยังมีความเสี่ยงทางการเงินที่ไทยต้องรับภาระในการลงทุนเอง

"สมมติว่าค่าโดยสารกำหนดไว้เที่ยวละ 500 บาท (มากกว่า 3 บาท ต่อกิโลเมตร) จะต้องมีผู้โดยสารถึง 7 ล้านเที่ยวต่อปี ให้มีรายได้พอชำระดอกเบี้ย ซึ่งจำนวนผู้โดยสารในสมมติฐานเดิมของกระทรวงคมนาคม คือ รถไฟวิ่งผ่านขอนแก่น อุดรธานี ไปถึงหนองคาย และเชื่อมรับผู้โดยสารจากลาวและจีน บวกกับผู้โดยสารบนเส้นทางแก่งคอย-ระยอง ที่ได้มีการยกเลิกไป"

ดังนั้น โครงการนี้จะคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจและการเงิน เมื่อให้เงินร่วมลงทุนด้วยเท่านั้น หากรัฐบาลไทยไม่ดำเนินการ

ตามนี้ จะมีความเสี่ยงสูงมากที่โครงการนี้จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีที่ต้องชดเชยการขาดทุนในอนาคต

ด้านนายอาคาร เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ห่วงประเทศจะมีปัญหาทางการเงินนั้นจากการหารือกับกระทรวงการคลังเบื้องต้น ก็ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกู้เงิน และปริมาณหนี้สาธารณะ เนื่องจากจะเป็นการทยอยกู้ รวมทั้งประเทศไทยก็มีหนี้สาธารณะประมาณ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เท่านั้น

"แม้ว่ารัฐบาลจะลงทุนเองทั้งหมด 1.7 แสนล้านบาท ด้วยการกู้ยืมเงินแต่จะไม่กระทบหนี้สาธารณะแน่นอน รวมทั้งรัฐบาลยังได้มีการปรับลดโครงการก่อสร้าง เหลือเพียงแค่ระยะเดียวเท่านั้น คือ จากกทม.-โคราช ระยะทาง 250 ก.ม. วงเงินลงทุนลดลงจาก 3.6 แสนล้านบาท เป็น 1.7 แสนล้านบาท จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน"

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะสอบถามพล.อ.ประยุทธ์ เกี่ยวกับการหารือกับรัฐบาลจีนกรณีไทยลงทุนสร้างรถไฟเองว่าจะกระทบกับสัญญาในการซื้อขายพาราจำนวน 2 แสนตันหรือไม่

"การยกเลิกสัญญาร่วมทุนรถไฟของรัฐบาลไทยและจีนยอมรับยังไม่แน่ใจว่าจะกระทบกับสัญญาซื้อ-ขายยางหรือไม่ เพราะตามสัญญาต้องมีการส่งมอบยางภายใน 21 เม.ย.นี้ แต่หากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีน สัญญาซื้อขายยางระหว่างไทยจีนจะยังคงเดิมหรือไม่ แต่ก่อนหน้านี้จีนทำหนังสือถึงการยางฯยื่นยื่นรับซื้อยางจากการยางฯต่อ"

ทำเนียบตั้งเป้า-ประหยัดน้ำ10%

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า จากกรณีที่มีฝนตกในภาคกลางช่วงวันสองวันนี้ ถือเป็นเรื่องดี แต่ฝนตกได้เขื่อนไม่ได้เต็มน้ำในเขื่อน แต่เป็นสิ่งที่ดีต่อความแล้งที่กำลังรุนแรงเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ทำให้อัตราการระเหยของน้ำลดลง ลดความสูญเสียน้ำต้นทุนลง นอกจากนี้ในส่วนของอุณหภูมิต่ำและความชื้นในอากาศถือว่าเป็นผลดีต่อการทำฝนหลวง ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เพิ่มขึ้น

นายสุเทพกล่าวอีกว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ คงเหลือเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงสิ้นเดือนก.ค.นี้ อีกประมาณ 2,446 ล้านลบ.ม. โดยมีการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักมาใช้ร่วมกันประมาณวันละ 18 ล้านลบ.ม. ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำอย่างเพียงพอ ไปจนถึงสิ้นเดือนก.ค.นี้แน่นอน

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า รัฐบาลขอความร่วมมือกรมชลประทานประหยัดการใช้น้ำในครัวเรือน อย่างน้อย 20% ซึ่งการบริหารจัดการน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ นั้นได้กำชับและเน้นย้ำให้ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนของพื้นที่ปลูกข้าวนาปี และนาปรังรอบแรก สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด เหลือแต่นาปรังรอบสอง จำนวน 3.5 แสนไร่ ซึ่งมีโอกาสเสียหาย แต่จะพยายามบริหารจัดการน้ำอย่างดีที่สุด ส่วนน้ำประปาปัจจุบันมีสาขาที่ฝาระวัง จำนวน 25 สาขา แบ่งเป็นจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ 3 แห่ง ลดแรงดัน/ลดอัตราจ่าย 17 แห่ง และประสบปัญหาน้ำเค็มรุกแล้ว 5 แห่ง ซึ่งมาตรการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ National Centers for Environmental Prediction, National Weather Service, NOAA คาดการณ์ปริมาณฝน ช่วงวันที่ 28 มี.ค. - 11 เม.ย. มีแนวโน้มที่ฝนจะตกครอบคลุมประเทศไทย คาดว่าจะเป็นไปตามที่คาดไว้ คือ ฝนมาเร็ว โดยในวันที่ 4 เม.ย.นี้ จะมีงานประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ขณะที่รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลด.) ทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานภายในกำกับสลด. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยตั้งเป้าลดปริมาณการใช้น้ำลงให้ได้ร้อยละ 10 ของปีงบประมาณ 2557

As worst drought in 50 years drags on, govt looks to water conservation, Songkran limits

THE NATION

THE GOVERNMENT is calling on people to lower their household water consumption by at least 20 per cent in the face of the severe drought.

Songkran revellers are also being asked to keep in mind the country's water shortage.

The Provincial Waterworks Authority (PWA), which provides tap-water services to most parts of the country, has described the drought as the "worst in half a century".

"Please save water," Agriculture and Cooperatives Minister General Chatchai Sarikalya said at a press conference yesterday, joining top executives of relevant organisations.

While insisting that the government did not plan to ban water-splashing activities during the upcoming Songkran festival, he did urge revellers to splash water with moderation because of the limited supply.

Estimates suggest that Chiang Mai's water consumption during the upcoming Songkran will be the same as last year. The Songkran festival is always celebrated enthusiastically in Chiang Mai.

Authorities in many provinces have made it clear they will reduce dispensing free water during the Songkran holiday.

Chatchai said the government had been working to cushion the impact of El Nino since last October. He said with efficient management, the country would have adequate water for consumption and ecological purposes until July.

If the rainy season starts in May as usual, the country should be able to avoid a critical situation, he said.

However, given the risk the rainy season might arrive late this year, authorities have placed an emphasis on efficiently managing the remaining water supply.

The water level at 10 large dams, including Ubolrat, Chulabhorn and Mae Ngad, is now seriously low. Agencies plan to either divert water from nearby reservoirs to those dams or draw from their so-called "dead storage", which are reserves kept to protect the structural integrity of the dams.

In normal situations, dead storage remains untouched.

"We have also come up with plans to dig 6,922 artesian wells. To date, 2,687 wells have been sunk," Chatchai said.

He also announced that between October 1 last year and March 27 this year, water trucks had delivered more than 546 million cubic metres to drought-hit areas. Rainmaking operations also

were conducted in 31 provinces between February 15 and March 27.

PWA acting governor Chompol Chokeponguedomchai said three PWA branches could now release tap water only periodically during the week. Affected areas include Nakhon Ratchasima, Khon Kaen and Nakhon Sawan provinces.

"Moreover, 17 of PWA's other branches must reduce water volume for tap-water services in the face of the ongoing drought," he added.

He said saltwater intrusion had already affected sources of raw water at five PWA branches.

The authority is now trying to encourage people to save water and to find alternative sources of raw water.

The Royal Irrigation Department's director general Suthep Noipairoj said conservation would protect against a severe water shortage.

A source said the Secretariat of the Prime Minister had already set up a committee to supervise the implementation of short-term and long-term water-saving measures.

In Uttaradit's Nam Pat district, authorities are delivering 18,000 cubic metres of water a day to a local hospital to ensure it can continue normal services in the face of drought.



NATION/ADISORN CHABSUNGUEN

Local farmers in Uttaradit's Muang district work yesterday on a plot where spring onions are being cultivated because of the limited water supply. Although the crop requires much less water than rice paddy, the quality of the produce has still been severely affected due to drought conditions.



รับจ้างเก็บหอม : เกษตรกรบ้านน้ำที่ ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ ใช้เวลาว่างจากการรดทำนา รับจ้างเก็บต้นหอม พื้นที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีอายุสั้น นิยมปลูกในช่วงหน้าแล้ง

รัฐตั้งเป้าลดใช้น้ำครัวเรือน20%

หน่วยงาน "น้ำ" ภาครัฐ แถลงเรียกความเชื่อมั่น ยืนยันมีน้ำใช้ถึงสิ้นเดือนก.ค. "ฉัตรชัย" ดึงทุกหน่วยงานร่วมแคมเปญ "ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ" เดินหน้า 4 เม.ย. นี้ ลดใช้น้ำในครัวเรือน 20% ขณะที่รพ.น้ำบาดาลอุดรดิตถ์ วิกฤติต้องขนน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ใช้ในโรงพยาบาลทุกวัน คาดไม่เกิน 2 เดือน อาการหนักแน่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ารัฐบาลได้บูรณาการแก้ไขวิกฤติแล้ง

ทุกวิถีทางเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอถึงเดือนก.ค. จึงต้องขอความร่วมมือประหยัดการใช้น้ำในครัวเรือน อย่างน้อย 20 %

ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่า มี 10 เขื่อนใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนแม่งัด เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนคลองสิียด เขื่อนบางพระ เขื่อนกระเสียว เขื่อนลำปาว เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนแม่งาว และ เขื่อนลำพระเพลิง โดยได้สั่งการทั้งการปรับแผนการส่งน้ำ โดยผันน้ำจากเขื่อนอื่นมาเติม และนำน้ำก้นอ่างมาใช้ สำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อกิจกรรม

ต่างๆ ได้กำชับให้ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัจจุบันมีประปาสาขาที่เฝ้าระวัง 25 สาขา มีทั้งที่แบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา ลดแรงดันและลดอัตราจ่ายน้ำ

โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแล้ว ได้แก่ การขุดเจาะบ่อบาดาลในภาพรวม ซึ่งตามแผน 6,922 บ่อ ดำเนินการแล้ว 2,687 บ่อ คงเหลือ 4,235 บ่อ การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 27 มี.ค. 59 แบ่งเป็นรถน้ำ

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

รัฐตั้ง

546.07 ล้านลิตร ทางการสูบน้ำ108.89ล้าน ลบ.ม. ปฏิบัติการฝนหลวง-ช่วงวันที่15ก.พ.-27มี.ค.59 ขึ้นบิน24วัน 250เที่ยวบิน มีฝนตก31จังหวัด

โดยเมื่อวันที่27มี.ค.59 สภาพอากาศเอื้ออำนวย ขึ้นบิน42เที่ยวบิน มีฝนตก15จังหวัด

ในกรณีการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายฝ่ายกังวล พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่าไม่มีนโยบายที่จะห้ามประชาชนเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพียงแต่ขอให้ตระหนักถึงการประหยัดน้ำให้มากที่สุด ซึ่งอ่างเก็บน้ำต่างๆยังมีการส่งน้ำตาม

แผนการใช้น้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนเล่นน้ำกันพอประมาณและประหยัดน้ำให้มากที่สุด

ชลประทานยืนยันน้ำถึงสิ้นเดือนก.ค.

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่1พ.ย.58ถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้การได้คงเหลือเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงสิ้นเดือนก.ค.2559 อีกประมาณ2.446 ล้านลบ.ม. โดยมีการระบายน้ำจาก4เขื่อนหลักมาใช้รวมกันประมาณวันละ18ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และหลายฝ่ายมีความกังวลว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอใช้ก่อนฝนมา

นั้น ยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไว้อย่างเพียงพอไปจนถึงสิ้นเดือนก.ค.นี้แน่นอน

เปิดแคมเปญลดใช้น้ำ20%4เม.ย.นี้

นายอภิรักษ์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำกันทุกภาคส่วน และได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือครัวเรือนละ 20%ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ กรมประชาสัมพันธ์จะจัดกิจกรรม ประชากรรัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายสุพจน์ โตวิจักขณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปี2559มีจังหวัดที่ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาม

ระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วจำนวนทั้งสิ้น 25จังหวัด140อำเภอ647ตำบล5,396หมู่บ้าน แต่ได้ยุติภัยแล้งแล้ว3จังหวัดคือร้อยเอ็ด พิษณุโลก และเชียงราย คงเหลืออีก22จังหวัด97อำเภอ 421ตำบล 3,411หมู่บ้าน ในภาคเหนือ7จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6จังหวัด ภาคกลาง4จังหวัด ภาคตะวันออก4จังหวัด และภาคใต้1จังหวัด

ภาคเกษตรเสียหายกว่า7พันล้าน

สำหรับมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่เสียหาย1.65ล้านไร่หรือ996,525.52ตัน มูลค่าความเสียหาย7,092.17ล้านบาทรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยป้องกันหรือยับยั้งไปแล้ว 125.6 ล้านบาท ผลการเจาะบาดาล เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ รวม 2,687 บ่อ หรือ 39%ของเป้าหมาย แยกเป็น บ่อเพื่อการเกษตร 1,404 บ่อ

บ่อเพื่ออุปโภค 1,283 บ่อ

ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งที่เหลือ ประมาณ 1 เดือนข้างหน้า หน่วยงานทหาร และหน่วยงานพลเรือนได้เตรียมรถแจกจ่ายน้ำสะอาด ให้ครอบครัวกลุ่มทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้บริการในพื้นที่ที่จำเป็น มีการซ่อมปรับปรุง ฝ่าย ทำนบ และเครื่องสูบน้ำบาดาลไว้เพื่อบริการในบางพื้นที่อีกด้วย

“อัครดิตถ์”โรงพยาบาลน้ำปาดขาดน้ำ

ขณะเดียวกันนายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอป่าปาด จ.อุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่หลังรับแจ้งโรงพยาบาลน้ำปาด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอป่าปาด ขนาด 30 เตียง ที่มีผู้ป่วยในและนอกเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 500 คน กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำดิบทั้งธรรมชาติ น้ำใต้ดิน

และน้ำที่เก็บกักไว้แห้งขอด ไม่มีเหลือในการผลิตประปา

โดยได้ประสานไปยังเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่ห่างไปประมาณ 25 กิโลเมตร เพื่อบรรทุกน้ำมาเทใส่ถังสำรองน้ำดิบเพื่อส่งเข้าระบบผลิตประปาของโรงพยาบาล โดยเป็นการ

แก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้มีน้ำใช้ภายในโรงพยาบาล ทั้งล้างเครื่องมือแพทย์โรงซักฟอกห้องน้ำ และบ้านพักแพทย์พยาบาล ประมาณวันละ 18,000 ลิตร

นายสมลักษณ์ กล่าวว่าได้ให้โรงพยาบาลป่าปาด จัดเตรียมถังสำรองน้ำไว้ตามแผนที่สำคัญ โดยเฉพาะจุดล้างเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้น้ำสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อ เชื่อว่าอีก 2 เดือนสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกระทบไปทั่วทั้งอำเภอป่าปาด

'แล้ง'ลาม22จังหวัด แก้งเผ่าป่าล่า'กระทิง' ทำเขาใหญ่หิวอด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย
▶▶▶ ต่อ : ภัยพิบัติ -หน้า 7

ภัยพิบัติ

เกษตรและสหกรณ์ พร้อมอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าว ถึงสถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำและการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมประชาสัมพันธ์

เกษตรฯยันเล่นสงกรานต์ได้

โดย พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า เป็นการ ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถึงมาตรการที่รัฐบาลได้ บูรณาการแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น ขอยืนยันว่าใน ส่วนน้ำอุปโภคบริโภค มีเพียงพอลงกรกฎาคม อย่างแน่นอนซึ่งสามารถเล่นสงกรานต์ได้แน่ และ ยืนยันไม่มีนโยบายห้ามประชาชนเล่นน้ำในช่วง เทศกาลสงกรานต์ แต่ขอความร่วมมือประชาชน เล่นน้ำกันพอประมาณและประหยัดน้ำอย่างน้อย ร้อยละ 20 ต่อครัวเรือน

สั่งเฝ้าระวัง10เขื่อนใหญ่วิกฤติ

"และล่าสุด พบว่ามี 10 เขื่อนใหญ่ที่ ต้องเฝ้าระวังคือเขื่อนอุบลรัตน์,เขื่อนแม่งัด, เขื่อนห้วยหลวง, เขื่อนคลองสียัด, เขื่อนบางพระ, เขื่อนกระเสียว, เขื่อนลำปาว,เขื่อนจุฬาภรณ์, เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำพระเพลิง ได้สั่งทั้ง การปรับแผนการส่งน้ำ การผันน้ำจากเขื่อน อื่นมาเติมและการนำน้ำ กันเขื่อนมาใช้หรือ Dead Storage อย่าง เช่น เขื่อนอุบลรัตน์" พล.อ.ฉัตรชัย ย้ำ

ส่วนแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน มีประปาสาขา ที่เฝ้าระวัง จำนวน 25 สาขา แบ่งเป็น

1.จ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ 3 แห่ง
2.ลดแรงดัน/ลดอัตราการจ่าย 17 แห่ง และ
ในพื้นที่ที่จะประสบปัญหาน้ำเต็มรุกกล้า 5 แห่ง มีมาตรการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว

ย้ำลุ่มเจ้าพระยามีน้ำใช้พันกค.

ด้าน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดี กรมชลประทาน กล่าวว่าส่วนสถานการณ์ น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสัก มีปริมาณน้ำใช้การ ได้สำหรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม อีก ประมาณ 2,446 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปภ.ประสานจว.ระวังพายุลม

วันเดียวกัน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า จากที่พายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ จึงสั่งการให้ปภ.จังหวัดร่วมกับหน่วย ทหารในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง สิ่งปลูกสร้าง ขนาดใหญ่ทั้งเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาต้นไม้ริมทาง ที่เสี่ยงการหักโค่น รวมถึงดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดี จากฝนที่ ตกทำให้เกิดผลดีในพื้นที่ภาคเหนือปัญหา หมอกควันก็คลี่คลาย คุณภาพอากาศอยู่ใน ระดับปานกลาง ยกเว้น จ.แม่ฮ่องสอน ยัง อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

แนะสำรองน้ำฝนเอาไว้ใช้

นายฉัตรชัยกล่าวว่า จากน้ำฝนที่ ตกมีปริมาณไม่มากพอที่จะเติมน้ำในเขื่อน ส่วนใหญ่ตกพื้นที่ท้ายเขื่อน ขอให้ประชาชน สำรองน้ำฝนไว้ใช้ และฝนที่ตกลงมาช่วย คลายความร้อนเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ทาง กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นบินทำฝนหลวง ในพื้นที่เหนือเขื่อนเพื่อ ให้มีฝนตกเติมปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อน สนับสนุนน้ำดิบทำประปา จัดสรรน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคช่วยคลี่คลายปัญหาขาดแคลน น้ำและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ภัยแล้งฟุ้ง22จังหวัดทั่วประเทศ

สถานการณ์ภัยแล้ง มีจังหวัด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง 22 จังหวัด 97 อำเภอ 421 ตำบล 3,411 หมู่บ้าน แยกเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด คือ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ น่าน และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ภาคกลาง 4 จังหวัดคือ กาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท และสระบุรี ภาคตะวันออก 4 จังหวัด คือสระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี และ ตราด ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับ จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เข้าพื้นที่ การเกษตร 46 ล้าน ลบ.ม. สูบน้ำดิบเข้าระบบ การผลิตน้ำประปา 6.4 ล้านลิตร แจกจ่าย น้ำอุปโภคบริโภคกว่า 221 ล้านลิตร ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายกว่า 1.1 ล้านลิตร

ปราจีนฯไฟไหม้ป่าอุทยานฯเขาใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 27 มีนาคม เกิดไฟลุกไหม้ในป่าตาม บริเวณแนวเขตแดนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก ตามแนวถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-นครราชสีมา หลักกิโลเมตร 42-43 หมู่ 4 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ไฟลุกลามขยายวงกว้างเข้าไป ด้านในของอุทยานฯลุกลามในพื้นที่ป่าที่ ไปตามคันเหวकिनเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ส่งผลให้มีหมอกควันลอยออกมาปกคลุม ทั่ว กระทบกับการจราจรและสัตว์ป่าซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของวัวกระทิง เบื้องต้น สาเหตุคาดเป็นฝีมือของมนุษย์ที่เผาหวัง ผลประโยชน์จากป่าโดยเฉพาะการล่าสัตว์ จำพวกวัวกระทิง

จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าตรวจสอบ พบยังคงมีไฟลุกไหม้อยู่บางส่วนโดยมีกระดม เจ้าหน้าที่จากอุทยานฯ เขาใหญ่ สถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี นำกำลัง 30 นาย เข้าทำการดับไฟป่าที่ยังลุกไหม้อยู่เป็นจุดๆ ขณะนี้ดับไฟได้ร้อยละ 70 ซังคงเหลืออีกร้อยละ 30 คาดภายในวันนี้จะดับไฟได้ทั้งหมด

ปีกฉัตรขออย่างกังวลสงกรานต์ ข้อมูลชัดเจนน้ำเปลืองไม่มาก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวสถานการณ์น้ำการจัดสรรน้ำ และการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ที่กรมประชาสัมพันธ์ ว่ารัฐบาลได้บูรณาการแก้ไขวิกฤตอย่างดีที่สุดในทุกวิถีทาง เพื่อให้农户บริโภคมีเพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จึงต้องความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครัวเรือนลงอย่างน้อย 20% สำหรับการใช้น้ำในช่วงสงกรานต์ขอยืนยันว่า ประชาชนยังสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้ตามปกติเหมือนทุกปี โดยจากข้อมูลย้อนหลังจะพบว่า ช่วงสงกรานต์ไม่ได้มีตัวเลขการใช้น้ำที่สูงขึ้นมากนัก

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ข้อมูลจากการประปานครหลวง พบว่าช่วงสงกรานต์การใช้น้ำในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะลดลงเฉลี่ย 10-15% ส่วนข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค พบว่าในพื้นที่จังหวัดที่นิยมเล่นน้ำ ปริมาณการใช้น้ำประปาก็ไม่ได้มากนัก บางพื้นที่ยังมีการปริมาณใช้น้ำคงที่เหมือนช่วงปกติ อาทิ จ.เชียงใหม่ และ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา การใช้น้ำประปาไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนจ.ขอนแก่นมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.03% และพิจัยมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าในช่วงสงกรานต์นี้ ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องวิตกว่าจะเกิดปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้แต่อย่างใด

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 มีจังหวัดที่ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วจำนวนทั้งสิ้น 25 จังหวัด 140 อำเภอ 647 ตำบล 5,396 หมู่บ้าน แต่ได้ยุติภัยแล้งแล้ว 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด พิจัยโลก และ เชียงราย คงเหลืออีก 22 จังหวัด 97 อำเภอ 421 ตำบล 3,411 หมู่บ้าน มูลค่าความเสียหายของภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่เสียหาย 1.65 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 7,092.17 ล้านบาท รัฐบาลได้จ่ายเงินชั่งป้องกัน หรือยับยั้งไปแล้ว 125.6 ล้านบาท